

Số: 405./2019/PĐ-TC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05. tháng 08 năm 2019

THÔNG BÁO

*V/v Triển khai đầu tư và phát triển dự án Phân khu số 2,
Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội tỉnh Bình Định*

Khu kinh tế Nhơn Hội được thành lập theo Quyết định số 141/2005/QĐ-TTg ngày 14/6/2005 và được điều chỉnh quy hoạch theo Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án Phân khu số 2, Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (“Dự Án”) thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định là một dự án xây dựng khu dân cư gồm một phức hợp cộng đồng nhà ở bao gồm các kiến trúc nhà ở liền kề, liền kề thương mại, đất hỗn hợp kèm theo các hệ thống công trình công cộng hoàn chỉnh (công viên, trạm y tế, trường học,...) để phục vụ cho cư dân trong khu vực và lân cận đảm bảo vệ sinh môi trường, tiện nghi cho cư dân, góp phần cải tạo cảnh quan đô thị nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung.

Dự Án do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (“Công ty Phát Đạt”) là Nhà đầu tư theo Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 16/04/2019 về công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất và Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 23/05/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự Án. Đến nay, Công ty Phát Đạt đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính vào ngân sách Nhà nước đối với Phân khu số 2, Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Để đầu tư xây dựng và phát triển Dự Án, Công ty Phát Đạt đã chọn Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings (“DKRH”) là đơn vị hợp tác đầu tư, DKRH có toàn quyền lựa chọn đối tác, đơn vị liên kết để phân phối các sản phẩm của Dự Án nhằm đảm bảo tiến độ kinh doanh như DKRH đã cam kết với Công ty Phát Đạt. Theo đó, DKRH được ký Hợp đồng chuyển nhượng và thu tiền đối với các sản phẩm Đất ở liền kề và Đất ở kết hợp dịch vụ của Dự Án. Vì vậy, bằng văn bản này, Công ty Phát Đạt trân trọng thông báo đến Các đơn vị liên kết/phân phối sản phẩm của Dự Án và Khách hàng được biết.

Trân trọng./.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN BĐS PHÁT ĐẠT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN ĐẠT

Nơi nhận:

- Như trên;
- DKRH;
- Lưu.